
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง   กรรมการ 
๘.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๙.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๑๐. ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๑๑. นายณัฐพร    วิโรจน์ปัญญาภรณ์ กรรมการ 
๑๒. นายธนพล    บุญจันทร์  กรรมการ 
๑๓. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   ดร.วิลดา    อินฉัตร   กรรมการ 
๒.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย 
๒.   นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๓.   นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๒ | ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
      วาระท่ี ๑.๑  การเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  

๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจาก มีวาระเร่งด่วนที่ต้องน าเสนอ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเลื่อนการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จากวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา และสถานที่ดังเดิม    
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การเลื่อนการประชุม
จากเดิมวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระที ่๑.๒ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  
๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ 
และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติท่ีประชุมโดยย่อการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มติที่ประชุม
โดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

สรุปเรื่อง ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
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อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       วาระที ่๓.๑ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย )สัญจร(  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  นั้น   

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์กรรมการส่งเสริมฯ ร่วมกันสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือน าเสนอต่อวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ห้องปฏิบัติการ GMP ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หากวิทยาเขตสุพรรณบุรีสนใจ
ในการศึกษาดูงานด้านธุรกิจเครื่องส าอาง แอลกอฮอล์ เจล นายพัฒนกฤช กูลพินิจ ยินดีเป็นผู้ประสานงานให้ 
และขอเสนอแนะควรจัดท าป้ายหน้าห้องปฏิบัติการ GMP เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในการผลิต รวมทั้งควรจะ
มีห้องรับรองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และได้รับฟังการน าเสนอจากอาจารย์ด้วย 

๒. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ ควรให้หน่วยงาน
ภายนอกมาใช้ประโยชน์ร่วมที่สามารถท าเป็นธุรกิจเชิงหารายได้ 

๓. ศิษย์เก่าของสวนดุสิต มีหลายท่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม ควรให้ศิษย์เก่า
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนหรือสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย จึงเสนอควรมีการจัดกิจกรรม
ให้ศิษย์เก่าช่วยประชาสัมพันธ์ โดยอาจจัดให้เป็นกิจกรรมใหญ่ประจ าปีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังเป็น
ช่องทางหนึ่งให้ศิษย์ปัจจุบันได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า ที่สามารถให้ค าแนะน าและ
สร้างมูลค่าในการท างานได้ด้วย 

๔. เสนอให้มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ควรดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการลงทุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วย
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้  ส าหรับการจัดหารายได้เพ่ิมเติมควรให้เช่าพ้ืนที่หรือจัดกิจกรรมมากขึ้น  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๔ | ๑๒ 
 

๕. เสนอให้ยังคงมีจุดเน้นในการให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นสาขาทางวิชาชีพที่เป็นจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสอดคล้องกับบริบทของธุกิจหรือบริการในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ทั้งในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา 

๖. หากในอนาคตถ้าจ านวนนักศึกษาลดลงหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ ควรเป็นหลักสูตร
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสิ่งที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ส าหรับการสร้างแบรนด์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักสถานที่
บริเวณด้านหน้าวิทยาเขตสุพรรณบุรีควรเปิดร้านอาหารขนาดเล็กและจ าหน่ายของฝาก เนื่องจากระยะทาง
จากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดอ่างทอง ไม่มีร้านอาหารเปิดให้บริการ ส าหรับการออกแบบร้าน ดร.ไชยทัศน์ 
อ่ิมส าราญรัชต์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีส่งสถาปนิกและทีมบินโดรนมาช่วยในการท าแผนที่
สามมิติให ้

๗. วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ้ืนที่ที่มีน้ ามากควรใช้ประโยชน์ โดยต่อยอดพัฒนาผลผลิต
สร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์อินทผาลัมจ าหน่ายทั้งผลสดหรือแปรรูปอบแห้ง 

๘. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ 
เนื่องจากสินค้าราคาไม่สูง ส าหรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๙. เครื่องผลิตน้ าดื่ม อุปกรณ์ใช้งานมีอายุการใช้งานมาแล้วหลายปีท าให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตลดลง หากต้องการช่างซ่อมบ ารุง ขอให้ประสาน ดร.สนิท จังมงคลกาล รองประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

๑๐. ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นที่สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๑๑. ควรสร้างเนื้อหา Content ของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ

ผ่านทางสื่อโซเชียลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น TikTok รวมทั้งควรน าศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงร่วมด้วยเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย )สัญจร(  
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

๑. ควรมีการปรับปรุงป้ายหน้าห้องปฏิบัติการ GMP เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในการผลิต ควรจัดห้องรับรอง
และแสดงผลิตภัณฑ์ เพ่ือรับรองผู้ประกอบการ ลูกค้าหรือผู้สนใจ และควรมีการศึกษาดูงานหรือเข้าเยี่ยมชม
โรงงานที่มมีาตรฐาน ซ่ึง นายพัฒนกฤช กูลพินิจ ยินดีประสานงานให้ 

๒. โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้าง
เนื้อหา Content ของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียล เช่น TikTok รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้มีความโดดเด่นบอกถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาหารควรมี  QR Code 
บอกรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการท าอาหารไว้ด้วย 

๓. เครื่องผลิตน้ าดื่ม อุปกรณ์มีอายุการใช้งานหลายปีท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงพบการสูญเปล่า
ปริมาณน้ าในการผลิต ควรมีการซ่อมบ ารุง อาจประสาน ดร.สนิท จังมงคลกาล ช่วยด าเนินการ 

๔. พื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ ามากเหมาะต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่
ก าลังเป็นที่น่าสนใจ เช่น ต้นอินทผาลัม จึงควรมีการต่อยอดโดยการสร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์อินทผาลัมและน า
ผลผลิตมาจ าหน่ายได้ทั้งผลสดหรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
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๕. ควรมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร
และนักศึกษา รวมทั้งควรดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควรมี
การลงทุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเพ่ือช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ส าหรับการจัดหารายได้ควรให้หน่วยงาน
ภายนอกมาใช้ประโยชน์ร่วมท าเป็นธุรกิจเชิงหารายได้ โดยให้เช่าพ้ืนที่หรือจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

๖. ควรให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนหรือสนับสนุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
จึงควรจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคมช่วยในการประชาสัมพันธ์ โดย การจัด
กิจกรรมอาจจัดเป็นกิจกรรมใหญ่ประจ าปี ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

๗. เสนอให้ยังคงมีจุดเน้นในการให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นสาขาทางวิชาชีพที่เป็นจุดแข็ง ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจหรือบริการในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งทั้งในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย )สัญจร(  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าข้อเสนอแนะส่งให้เลขานุการและ
กรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
      วาระท่ี ๔.๑ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    
 สรุปเรื่อง เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้
                ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  อาศัยอานาจตามข้อ ๗ วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศดังนี้ 
  ข้อ ๑ การได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการสรรหา
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการพิจารณาจากการเสนอชื่อของคณะบุคคล 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานอิสระ 
  ข้อ ๒ คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอก
และมีคุณสมบัติ ดังนี้   
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   (๑) มีคุณธรรม และจริยธรรม  
           (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือด้านอ่ืน ๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
          (๓) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  (๔) มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
  (๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร 
   (๗) มีความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 
  ข้อ ๓  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย 
   ๓.๑ คณะบุคคล ได้แก่ 
               ๓.๑.๑ สภาวิชาการ 
   ๓.๑.๒ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
   ๓.๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ๓.๑.๔ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
       ๓.๒ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ 
   ๓.๒.๑ ส านักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒.๒ ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
   ๓.๒.๓ คณะ และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
   ๓.๒.๔ ส านัก สถาบัน และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
         ๓.๓ หน่วยงานอิสระ ประกอบด้วย 
   ๓.๓.๑ สวนดุสิตโพล 
   ๓.๓.๒ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
   ๓.๓.๓ ศูนย์การศึกษา ล าปาง 
   ๓.๓.๔ ศูนย์การศึกษา นครนายก 
   ๓.๓.๕ ศูนย์การศึกษา หัวหิน 
   ๓.๓.๖ ศูนย์การศึกษา ตรัง 
   ๓.๓.๗ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท ์
   ๓.๓.๘ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
   ๓.๓.๙ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 
   ๓.๓.๑๐ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
  ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอชื่อบุคคลผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบเสนอชื่อ พร้อมประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับ
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การเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนบท้ายประกาศนี้ 
โดยคณะบุคคล ส่วนงาน และหน่วยงานอิสระ ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน ๑๑ รายชื่อ โดยการเสนอชื่อสามารถด าเนินการได้ด้วยที่ตนเอง 
หรือ ผ่านระบบ e – Office ถึงผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.       
เว้นวันหยุดท าการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๔  
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเสนอชื่อ
เพ่ือสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ประธานกล่าวเพ่ิมเติม เนื่องจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการนี้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว จึงขอออก
จากที่ประชุมในวาระการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 การพิจารณา สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต         
ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประธานที่ประชุมได้สอบถามกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยว่าควรเสนอชื่อท่านใด โดยที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังนี้ 
  ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
  ๒.   ดร.จักรพรรดิ วะทา 
  ๓.   นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
  ๔.   นายธงชัย ศรีดามา 
  ๕.   นายนิคม กฤษณรังคุณ 
  ๖.   นายนิคม ระวียัน 
  ๗.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
  ๘.   ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
  ๙.   ดร.สายหยุด จ าปาทอง 
  ๑๐. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร  
  ๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
  ๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 
 ๒. การลงคะแนนพิจารณาออกเสียงที่ประชุมมีมติลงคะแนนโดยลับนับเปิดเผย ซึ่งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลัยมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน จ านวน ๑๓ คน จากการออกเสียงลงคะแนนโดยลับนับเปิดเผย
มีคะแนนดังต่อไปนี้ 
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  ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว    มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๒.   ดร.จักรพรรดิ วะทา    มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๓.   นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด    มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๔.   นายธงชัย ศรีดามา     มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๕.   นายนิคม กฤษณรังคุณ    มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๖.   นายนิคม ระวียัน     มีคะแนนเสียง ๑๒ คะแนน 
  ๗.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๘.   ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๙.   ดร.สายหยุด จ าปาทอง    มีคะแนนเสียง ๑๐ คะแนน 
  ๑๐. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร    มีคะแนนเสียง ๑๐ คะแนน 
  ๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่     มีคะแนนเสียง ๑๓ คะแนน 
  ๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล  มีคะแนนเสียง   ๗ คะแนน 
 สรุปที่ประชุมพิจารณาชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ ราย ตามรายชื่อล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๑๑ 
 ๓. ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการสรรหา เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยลงนาม พร้อมทั้งแจ้งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ ราย โดยมีรายนามดังนี้ 
 ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
 ๒.   ดร.จักรพรรดิ วะทา 
 ๓.   นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 
 ๔.   นายธงชัย ศรีดามา 
 ๕.   นายนิคม กฤษณรังคุณ 
 ๖.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
 ๗.   ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
 ๘.   นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 
 ๙.   ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
 ๑๐. นายนิคม ระวียัน 
 ๑๑. ดร.สายหยุด จ าปาทอง 
 
       วาระที ่๔.๒ พิจารณาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีได้มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์ในการระดมความคิดเห็นในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้หรือฝึกปฏิบัติ และการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ได้เชิญคณบดีและผู้แทนคณบดี เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา นั้น 

ในการนี้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์กองนโยบายและแผน เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนานักศึกษา ของคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 
 ประธานที่ประชุมขอหารือการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรด าเนินการในรูปแบบใด ที่เป็นความรู้
นอกห้องเรียน  โดยน าประสบการณ์ มุมมองของผู้ประกอบการ และทักษะการใช้ชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่นักศึกษาก่อนก้าวสู่การท างานจริงในอนาคต 
  
 ที่ประชุมได้เสนอหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “ผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ขอรับไปประสานงานวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ซ่ึงระยะเวลาในการอบรม
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง รูปแบบการอบรม On-site และ On-line ส าหรับการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ จะน าเสนอ 
ทีป่ระชุมอีกครั้งหนึ่ง 
 ที่ประชุมขอความอนุเคราะห์กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “ผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ”  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
    

วาระท่ี ๕.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
“ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม Gen Z” 

 
 สรุปเรื่อง นายณัฐพร วิโรจน์ปัญญาภรณ์ ประธานสภานักศึกษา น าเสนอที่ประชุมเรื่อง 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม Gen Z” 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม Gen Z” ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาฯ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศักยภาพความสามารถ การกล้าแสดงออก 
รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาท าให้รู้จักความเสียสละ  
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม Gen Z” 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระท่ี ๕.๒ รายงานการเข้าประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ 
 

สรุปเรื่อง ประธานน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการเข้าประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและเห็นควรให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ 
โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษา ๔๖ แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม  
     นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา จ านวนหนึ่ง 
โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
โดยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน 
อุดมศึกษาเข้าร่วม จ านวน ๔๖ แห่ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบรรลุตามบทบาทและหน้าที่  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย
เครือข่ายทั่วประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ในงานมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อทิศทาง
มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., หัวข้อการศึกษาและ soft power โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกร 
องค์การนาซ่า ซึ่งมีประสบการณ์การท างานในสหรัฐหลายปี , หัวข้อ มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ๒๕๖๙ 
โดย นายวิเชียร ขาวข า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๑๑ | ๑๒ 
 

   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระท่ี ๕.๓ โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  
 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) หากกรรมการ
ส่งเสริมฯ ท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สามารถแจ้งความจ านงทางฝ่ายเลขานุการฯ  
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โครงการ
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 
 
 เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น. ขอเชิญกรรมการส่งเสริมฯ เข้าร่วม
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา และ
หลังจากร่วมพิธีเทศน์มหาชาติฯ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๖๖ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนด           
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕                                       ๑๒ | ๑๒ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น. 
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ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
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